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ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆนี้
ได้หารือกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ.
ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยที่ประชุมมอบให้
น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. ไปวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการกำหนดเกรด 2.00
และนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของศธ.
ตนจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เพื่อพิจารณารายละเอียด เป็นเหตุผลประกอบในที่ประชุม
กยศ.ด้วยเช่นกัน

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าควรจะยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ไม่ควรกำหนดเกรดขั้นต่ำในการกู้ยืม เพราะตามหลักการแล้ว
กยศ.ควรเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็น
เพราะนอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาเองแล้ว สังคมและประเทศก็ได้รับประโยชน์ด้วย ส่วนเรื่องการ
บริหารจัดการกองทุน กยศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาคิดกันอีกทีว่าจะจัดระบบการบริหารอย่างไร
เพื่อใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญหายไป.
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